

ÉCOLE CENTRALE

De Dactylographie-Comptabilité-Pratique Sténographique 18, rue Thomson - Dakar, Sénégal

Bản trường dạy học sinh máy viết, bút toán và viết... Máy vi giơ sư tại bồn-trường địa chọn rộng tay khoa mục xuất thân...

Thơ và dấy thép xin giới cho: Monsieur BUI NGOC THU D recteur - FONDÉATEUR 22, rue Thomson. - SAIGON

ĐẠI-PHÁP - CÔNG-HÒA - DÂN-QUỐC TỰ-DO - NHÌN-LƯỜNG - ĐỒNG-ĐẠO

ĐÔNG-PHÁP

NAM-KỲ THÔNG-ĐỐC

TỈNH BACH-GIA

YẾT-TH. - Đơn xin khấn đất nhà-nom đàng làm công điền làng Mè-lâm.

Table with 5 columns: ST. NO, SỐ, SỐ QUÂN, SỐ SỐ, HỌ TÊN. Lists names like M. Lâm, B. Lương-van-Sau, N. Nguyễn-van-Sai, etc.

VIỆC TRANH CẤP VÀ KẪU NẠI

Chiếu theo thủ lệ điều 26 lời nghị định ngày 27 Deembre 1913 và điều 29 nghị định ngày 11 Novembre 1914...

Saigona, le 5 Septembre 1927. Signé LAURENTE. P. C. C. Saigona, le 23 Septembre 1927. P. A. M. Directeur, Signé: LALIBLÈRE.

CÁO-BACH

NHỊ-THIÊN-BUỒNG

Van đưng NHỊ-THIÊN-ĐẦU



Thư đầu Mesthe thuốc súng... Thuyền công hiệu như thuyền, không có bơm-công hiệu địa bất-dịch...

NHỊ-THIÊN-BUỒNG ĐẠI-DƯỢC-TRƯỜNG

ở tại Quảng đông tỉnh thành đương Đại-lâm, môn hải số 145, 147 và 149.

a ngành ở tại Nam-Kỳ, CHOLON đưng Canton số 47 và ở tại NAM-PHONH(NH) đưng PRAIRE số 35. BÓN-TRUỒN-PHÔNG. (Là không mất của)

MÁY CÀY Fordson THE UNIVERSAL TRACTOR GIẢ BÀN 1.670 \$ 00. CÂY HIỆU: OLIVER. Dùng hiệu máy cày này ruộng cày vườn cao su thì đỡ tốn mà lại mau, vì đất sẽ trở nên tơi...

HÀNG MOREL VÀ CÔNG-TY KẾNH NGHIỆP CHO HÀNG ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE SAIGON 33, đường Mac-Ma on - SAIGON. Hàng làm gạch bông và gạch bằng xi-măng cần đá cẩm thạch dù thứ màu xinh đẹp và chắc đủ cùng. NHẬN HIỆU NÀY LÀ DẤU RIÊNG CỦA BÓN-HÀNG

QUI ÔNG ĐIỀN CHỦ CÁC NHÀ HẠO HỒ NÔNG-GIA Xin lưu ý!! Qui ông ở trong lục-châu, muốn đi mua và gặt-điền, thì xin mua dùng thì những motor mà của vào làm-bôn hay là ghe thuyền, chèo máy dầu sôi, dầu lửa cũng là dầu sôi...

VIỆT-NAM NGÂN-HÀNG Công-tỷ hữu hạn vốn 250.000 \$ 00. Qui vị có hùn cò-phần trong Công-tỷ xin mời đến tại Hội-quán ở số 54 đường Pellerin, Saigon mà lãnh bằng cấp cò-phần. Nếu qui vị nào muốn cho Hội qui bằng cấp cho nhà Thơ và dấy thép đem (tư) nhà, thì xin cho Công-tỷ biết trước, Công-tỷ sẽ gửi theo cách lãnh hóa giao ngân đặng từ tiền gởi.

ATTENTION! ILA UN BARNE... CHOCOLAT L. CAFFORT. Hình ảnh một người đàn ông và một đứa trẻ.

SALON NAUTIQUE môn bãi 600, đường Paul Blanchy Saigon (Tânninh). C.J. BONNET MÁY HẢI CHO ĐÓNG CÁN THUYỀN NGƯỜI CỜNG NGỰA NÀY

TRINH-THAM TIÊU-THUYẾT Mỹ-quốc Nữ-anh-hùng (Tiếp theo) Con đường chửa và rồi chửa, hàng ngàn trẻ vánh nắng kìa ra rạo rạo, người ở vắng nơi vắng. Có khách nào kìa ở nhà tôi chăng là bạn ở dưới đất, chớ khách ở và đây...

người ông nói bậy bả thì tôi không muốn ông làm một mặt cho ông đi, một cho ông đi... Người ở vắng nơi vắng... Người ở vắng nơi vắng...

người muốn ra đi thắp đèn như đèn Y-Ngã LQ-quê. Lúc bấy giờ thì Mệ-bà-Hai với A-Tây trước không có ai hay, chớ không có ai ra thêm từ Đờn sao theo vào trong mà không biết.

Phải ngừa thuốc giả

Kính mời là nơi lạc-châu của-tên được r: những các thờ thuốc Cao-Sen...



Chàng đợm đi lại có kẻ gian ác giả đờ thì lời, cũng kẻ lừa gạt bán thuốc...

NEI-THIEN-DUONG
r rue de Canton - CHOLON
Chợ nhân dân các

Điện tình tiên thuyết

Vợ bé của ta
HỒI THỨC NAM

Ty-do-hoa mắc tay bạch đặng
Khánh-hạ-tu tin dụ hồng quân

(Tiếp theo)

Đương khi thanh vắng, Vương-di-Nhơn lo nỗi vớ Ty-do-hoa rằng:
Bậu ơi...! tôi đây là một vị Công-tử nhà quan, chớ không phải con nhà...

Thuốc PEPTO-KOLA ROBIN
(Pepton, Glycérôphosphate et Kola)

La một thứ rượu thuốc rất ngon để giúp thêm sức m: nh cho hàng phụ-nữ bị yếu sức m: không có thai nghén đợng.

Nó cũng giúp sức đợng cho mấy người bị mệt nhọc do sự làm công chuyên nhữu phải lao làm mệt trí, Trị được bệnh yếu nhữc và lại rất quý cho mấy người đau mắt mạnh mà dùng nó.

Thuốc này lại phục sức được cho mấy người bị sỏi rết nư.

Mỗi khi dùng con rồi uống một ly nhữc rượu này thì mau phục sức mạnh lại.

Có gởi bản lại các nhà thuốc.

Xin xem cho kỹ cái hiệu

Laboratoires Maurice ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS
đờng chịu thử nào khác hết.

Advertisement for A.C.R.I.C. featuring an image of a factory and text: MÁY CHAY DƯỚI NƯỚC L. L. 57-10 MÁ LỰA SỨC MẠNH HON MẾT...

Advertisement for DAI-ICH ICA containing text: Kính mừng quí vị đờng r: DAI-ICH ICA con đường thủy bình số 383-385 Cholon...

Advertisement for ELESKA featuring an image of a bottle and text: ELESKA là một thứ Chocolate ngọt, có vị ngon và thơm...

Advertisement for SACH HỮU ÍCH NÊN XEM listing various products and prices: Sách đường sanh cho gia quyến... 1 \$20...

Advertisement for HỒI THỨC SÀU featuring text: Ly-phụng-Anh tôi sự ngày gian Ty-do-Hoa có lòng kính ngộ...

Advertisement for FLOGALINE featuring an image of a woman and child and text: LẬP NÊN GIA THẤT!... Áy là sự mẹ hiền của chú tên...

Advertisement for Muôn bán featuring text: Có người muốn bán một số cao su ở cách Saigon chừng 25 ngàn thước...

Advertisement for HẦY HÚT THUỐC featuring a large graphic of a cigarette pack and text: HẦY HÚT THUỐC...

Advertisement for MARIINE LACT TEST featuring an image of a product can and text: MARIINE LACT TEST... ĐÂY LÀ HỘP SỮA BỘT HIỆU NESTLÉ...

